

Số: 331 /BC-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO**Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch
6 tháng cuối năm 2023 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại các Kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG**1. Hoạt động giám sát, khảo sát**

6 tháng đầu năm, Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra:

1.1. Hoạt động giám sát chuyên đề

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung, chủ động triển khai giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã trực tiếp khảo sát, làm việc với 13 đơn vị, trong đó có 04 Bệnh viện Đa khoa¹, 02 bệnh viện chuyên khoa², 07 Trung tâm Y tế³; làm việc với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan; giám sát qua báo cáo đối với 16 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế.

Qua giám sát cho thấy, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo chủ trương, kế hoạch trong từng giai đoạn. Ngân sách đầu tư cho sự nghiệp y tế ngày càng được quan tâm⁴, chất lượng nguồn nhân lực y tế ngày càng nâng cao⁵; công tác bảo vệ,

¹ BVĐK tỉnh, BVĐK thị xã Kỳ Anh, BVĐK Đức Thọ, BVĐK Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

² Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Y học Cổ truyền.

³ Trung tâm Y tế các huyện: Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà và TX Kỳ Anh,

⁴ Theo báo cáo của sở Tài chính: Dự toán giai đoạn 2020-2022 trên lĩnh vực sự nghiệp Y tế, Dân số - KHHGD là 2.613.558 triệu đồng; ngân sách được bố trí tăng dần qua các năm (năm 2020: 464.153 triệu đồng, năm 2021: 999.311 triệu đồng, năm 2022: 1.150.094 triệu đồng). Tổng ngân sách đã chi cho lĩnh vực y tế giai đoạn 2020-2022 là 515,2 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp cho các chính sách do HĐND tỉnh ban hành là 31,2 tỷ đồng; Ngân sách cấp thực hiện các Đề án, chương trình là 20,6 tỷ đồng; Ngân sách cấp thực hiện các hoạt động QLNN, sự nghiệp y tế là 463,4 tỷ đồng (bao gồm chi thường xuyên tự chủ và chi thường xuyên không tự chủ).

chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, nhiều kỹ thuật mới, hiện đại được áp dụng; việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các cơ sở y tế bước đầu đạt một số kết quả; mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm đầu tư, củng cố, cung cấp các dịch vụ y tế thuận lợi cho người dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%; các chỉ số về phát triển nhân lực, hoạt động y tế dự phòng, dân số, khám chữa bệnh được nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm đạt kết quả tốt, các dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi.

Thực hiện thí điểm sáp nhập các đơn vị y tế cấp huyện, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 07/13 đơn vị y tế cấp huyện⁶ thực hiện mô hình Trung tâm Y tế 03 chức năng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý (khám chữa bệnh, dân số - kế hoạch hóa gia đình và y tế dự phòng), trong đó có 05 Trung tâm Y tế khi thực hiện sáp xếp bao gồm cả Bệnh viện Đa khoa hạng II và 02 đơn vị có Bệnh viện Đa khoa hạng III; 06/13 đơn vị y tế cấp huyện⁷ thực hiện mô hình Trung tâm Y tế thực hiện nhiệm vụ 02 chức năng (dân số - kế hoạch hóa gia đình và y tế dự phòng); tại 06 huyện có Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện hạng II sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; tuyến xã gồm 216 Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế; có 1.937 nhân viên y tế thôn xóm được phủ kín trên địa bàn.

Trong quá trình giám sát chuyên đề, đề kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, Đoàn giám sát đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 221/HĐND ngày 24/5/2023 về tập trung tháo gỡ một số nội dung cấp bách lĩnh vực y tế như: vấn đề thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế; quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh; về việc tổng kết, đánh giá chủ trương sáp nhập các cơ sở y tế để thống nhất mô hình hoạt động hiệu quả; việc hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo. Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan đã nghiêm túc tiếp thu và từng bước xử lý, tháo gỡ các khó khăn: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1295/QĐ-UBND về cấp kinh phí cho Sở Y tế, trong đó đã hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần không thuộc đối tượng hộ nghèo, Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 sửa đổi Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đang tập trung chỉ đạo việc tổng kết đánh giá chủ trương thí điểm mô hình y tế để thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh;

⁵ Giai đoạn 2011 - 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 05 Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thu hút, đào tạo, đãi ngộ cho cán bộ ngành Y tế Hà Tĩnh; toàn tỉnh đã cử 589 bác sĩ đi đào tạo sau đại học, số lượng cán bộ có trình độ sau đại học ngày càng tăng (năm 2011 là 248 cán bộ có trình độ sau đại học, đến năm 2022 có 428 cán bộ có trình độ sau đại học, tăng 172,6%), đã có 95 cán bộ tuyến xã được đào tạo bác sĩ, 90 bác sĩ tuyến xã được đào tạo chứng chỉ siêu âm cơ bản.

⁶ Gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh.

⁷ Gồm: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, các huyện: Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Đức Thọ, Hương Khê.

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công.

Sau giám sát, Ban đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế đối với tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban cũng đã nêu các kiến nghị với Trung ương, tỉnh, các sở ngành liên quan và UBND cấp huyện, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế để kịp thời phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế.

1.2. Về hoạt động khảo sát

Tiến hành khảo sát thực tế một số di tích lịch sử, văn hóa⁸. Qua khảo sát thấy rằng, công tác quản lý nhà nước về di sản; việc bảo tồn, tôn tạo, phục hồi hệ thống di tích lịch sử - văn hóa được các cấp, các ngành từng bước quan tâm. Công tác bảo vệ và trùng tu có chuyên môn tích cực; giá trị di sản văn hóa từng bước được phát huy, gắn với phát triển du lịch, góp phần giữ gìn, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: chưa thống nhất trên toàn tỉnh về mô hình quản lý, nhất là các di tích do các gia đình quản lý và điều hành đã bộc lộ một số bất cập. Công tác quản lý, phát huy, khai thác các giá trị di sản để phục vụ cho phát triển văn hóa, du lịch còn hạn chế; các Ban quản lý di tích chưa thực hiện tốt vai trò, chức năng quản lý; đặc biệt là vấn đề bảo tồn, lưu giữ các yếu tố gốc chưa được quan tâm. Tình trạng hành lễ đầu năm tại một số đền chùa⁹ vẫn còn những vấn đề bất cập cần được quan tâm, nhất là việc đốt vàng mã quá nhiều, gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường và công tác phòng chống cháy nổ. Một số di tích lịch sử xuống cấp nghiêm trọng nhưng chậm được trùng tu, tôn tạo... Ban đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản kiến nghị UBND tỉnh khắc phục hạn chế, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa trong thời gian tới.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban đã đề nghị ngành Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình thực hiện công tác cai

⁸ Khảo sát tại Lũy đá cổ Kỳ Lạc, Đền thờ Phạm Hoàn, huyện Kỳ Anh; Khu di tích Nguyễn Du, Đền cùi, huyện Nghi Xuân; Tháp đá cổ Cẩm Duệ, Miếu thờ Thượng tướng Nguyễn Biên, Cẩm Xuyên; Đền thờ dinh quan ông Hoàng Mười, TX Hồng Lĩnh

⁹ Đền Cùi, Đền Trông Bát

nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Xử lý các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban đã nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời 06 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp như: việc bố trí kinh phí cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện Đề án phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu; kinh phí tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kinh phí tặng quà cho cựu chiến binh và cán bộ về hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; việc bố trí nguồn vốn đầu tư Dự án Sàn giao dịch việc làm tại thành phố Hà Tĩnh; việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục; nguồn kinh phí thực hiện các chính sách văn hóa, thể thao năm 2022.

3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân

Các đồng chí thành viên Ban thường xuyên liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cử tri tại đơn vị bầu cử, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Tổ đại biểu cũng như công tác tiếp xúc cử tri; kịp thời phản ánh, chuyển tải các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, tiếp thu, giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm tại các điểm tiếp xúc. Các thành viên Ban cũng đã gắn trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân với cương vị công tác của mình để thực hiện tốt việc giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách.

4. Các hoạt động khác

Phối hợp với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”, “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Tổ chức khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tại các tỉnh miền Nam.

Lãnh đạo Ban đã tham gia Ban biên soạn, Hội đồng Thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh; Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh. **Tích cực tham dự các phiên họp** Thường trực HĐND tỉnh, các cuộc họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Tham gia các Hội nghị, hội thảo do Quốc hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội và tập huấn đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Đánh giá chung:

Hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Một số hoạt động như giám sát chuyên đề, khảo sát đã có nhiều cải tiến về cách thức tổ chức và phương pháp thực hiện theo hướng khoa học, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các cơ sở, địa phương Ban đến làm việc.

Sau các cuộc giám sát, khảo sát, Ban đã kịp thời ban hành, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành các văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn¹⁰. Các báo cáo giám sát, khảo sát, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đều nêu rõ những kiến nghị đề xuất với các cấp, các ngành, các đơn vị, khắc phục những tồn tại, thiếu sót nhằm đảm bảo Nghị quyết HĐND và các văn bản hướng dẫn được thực thi có hiệu quả. Sáu tháng đầu năm, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã ban hành 51 văn bản trong đó đã ban hành 11 báo cáo Thẩm tra¹¹, 01 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề¹², 06 văn bản xử lý các vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp... Công tác phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh được tiếp tục được duy trì thực hiện tốt.

5. Khó khăn, hạn chế

- Chế độ thông tin, báo cáo của các đơn vị gửi đến theo quy định còn thiếu kịp thời, nội dung chưa sát, chất lượng còn thấp, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả giám sát chuyên đề, khảo sát.

- Việc theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban cũng như việc tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội có lúc, có việc chưa kịp thời.

- Thành viên Ban chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm, thời gian tham gia vào hoạt động của Ban chưa nhiều.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Công tác giám sát, khảo sát thường xuyên

Sáu tháng cuối năm 2023, Ban Văn hóa - Xã hội sẽ tổ chức các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã ban hành: Về giám sát, Ban tập trung giám sát

¹⁰ Công văn số 197/HĐND về việc thực hiện các Nghị quyết và kiến nghị của HĐND tỉnh ngày 12/5/2023 của HĐND tỉnh; Công văn số 221/HĐND về việc tập trung tháo gỡ một số nội dung cấp bách lĩnh vực y tế ngày 24/5/2023 của HĐND tỉnh.

¹¹ Báo cáo số 25/BC-HĐND ngày 18/01/2023 về Thẩm tra việc hỗ trợ nguồn kinh phí tặng quà cựu chiến binh và cán bộ về hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Báo cáo số 71/BC-HĐND ngày 02/3/2023 về thẩm tra về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Báo cáo số 107/BC-HĐND ngày 27/3/2023 về Thẩm tra việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục...

¹² Báo cáo giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh;

công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao và việc công nhận các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đối với hoạt động khảo sát, Ban tập trung triển khai khảo sát công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 08/07/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030; công tác quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh. Tham gia giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Cải cách hành chính”; làm việc với một số đơn vị, địa phương phục vụ công tác thẩm tra, chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp cuối năm; tổng kết hoạt động năm 2023, bản kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban.

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, Ban sẽ tổ chức khảo sát, giám sát phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Hoạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp

Để chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm; tổng kết hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, Ban sẽ chủ động làm việc với một số đơn vị sở, ngành nghe các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường kỳ cuối năm; lồng ghép các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên và khảo sát đột xuất, tổ chức làm việc với UBND một số địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trên lĩnh vực văn hóa, xã hội để nắm tình hình, thu thập thông tin nhằm nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình cũng như việc đề xuất, tham gia ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

3. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác

- **Tham dự các phiên họp** Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc họp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2023; các Hội nghị, Hội thảo, các cuộc họp do Quốc hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

- Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hóa, xã hội; kết quả thực hiện kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của Ban.

- Tích cực tham gia các hoạt động theo sự phân công, điều hòa công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban HĐND tỉnh, **các sở, ban, ngành**, đơn vị, địa phương liên quan.

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất của cử tri. Tổng hợp, lựa chọn những vấn đề có tính trọng tâm, trọng điểm, có tính thời sự và đúng nguyện vọng của cử tri gửi đến Kỳ họp.

- Tập trung cao cho các hoạt động chất vấn, trong đó lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhiều cử tri, nhất là các vấn đề có nội dung gắn với thực tiễn hoạt động của các thành viên Ban; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kỳ họp, đồng thời thông qua đó giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình lãnh đạo, điều hành.

- Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Phó Trưởng đoàn ĐBQH;
- LĐ & Thành viên Ban VH-XH;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH₃.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Thái Văn Sinh